



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์โทรสาร ๐-๒๖๔๘-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว รุกหนักปัญหาสิ่งแวดล้อม เผยไอเดีย “ร้านค้ารักษ์โลก”

ดร.วณิ อรรถนัสาดิ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มศวได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อนำสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University ซึ่งทำโครงการร้านค้ารักษ์โลกโดยทำงานประสานโครงการร่วมกับภาคประชาชนในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านขายของภายในมหาวิทยาลัย และตลาดนัดมหาวิทยาลัย ประชาชนผู้ซื้อ นิสิตมศว ประชาคมมศว ร่วมกันลดการใช้ทรัพยากร อย่างเช่นถุงพลาสติก กล่องโฟมลงและสนับสนุนให้ใช้กระเป๋าผ้าและกล่องข้าวใส่อาหารหรือปิ่นโต ตลอดจนพลาสติกหรือกล่องโฟมที่มีอายุการย่อยสลายสั้นลง แต่อย่างไรก็ตามเราต้องช่วยกันรณรงค์ให้ภาคประชาคมในหลายส่วนมีความตระหนักในเรื่องการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น โครงการนี้เราไม่ได้บังคับแต่ดำเนินการโดยการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำอย่างไรที่เราจะหันมาช่วยโลกของเรา ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น มศวตระหนักและพร้อมจะขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรม

โครงการร้านค้ารักษ์โลก จะประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่างๆ อาทิ ตลาดนัดถุงผ้าให้ยืม เป็นกิจกรรมที่เมื่อถุงผ้าให้ประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดนัด มศว และไม่ได้นำกระเป๋าผ้าติดตัวมา ได้ใช้ถุงผ้าโดยเราพยายามจะลดการใช้ถุงพลาสติกลง นอกจากนี้ยังมีโครงการประกวดร้านค้าภายในมศว โดยเน้นร้านค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะมีการร่วมรณรงค์เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้ถ้าบุคคลใดต้องการเป็นส่วนหนึ่งในโครงการร้านค้ารักษ์โลกกับมศว สามารถแสดงความคิดเห็นสนใจอยากร่วมบริจาคถุงผ้าให้ยืมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมาได้ที ศูนย์ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มศว โทร 02 - 649-5000 ต่อ 5666 หรือ 0-2 259-6172

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย รำพึง Rewriter : ชาติชาย รำพึง

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

12 วันที่ข่าว : 24 พฤศจิกายน 2552